

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายประยูร กำบัง	ประธานสภา อบต.	ประยูร กำบัง	
๒.	นายอนุชาติ ทองกลบ	รองประธานสภา อบต.	อนุชาติ ทองกลบ	
๓.	นางทรงศรี บุญศรี	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	ทรงศรี บุญศรี	
๔.	นายประพัฒน์ ลีมอรุณ	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	ประพัฒน์ ลีมอรุณ	
๕.	นายสุพจน์ จันทเสน	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	สุพจน์ จันทเสน	
๖.	นายเสรี โคกชู	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	เสรี โคกชู	
๗.	นายสุรศักดิ์ ร่อนแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	สุรศักดิ์ ร่อนแก้ว	
๘.	นางสอน เสริฐุศร	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	สอน เสริฐุศร	
๙.	นายสันธุ์ กำบัง	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	สันธุ์ กำบัง	
๑๐.	นายชินกฤต บัวแก้ว	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	ชินกฤต บัวแก้ว	
๑๑.	นายบรรจง ช่างน้ำ	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	บรรจง ช่างน้ำ	
๑๒.	นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์	เลขานุการสภา อบต.	จรรยา เฉลิมเกียรติ์	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายนรินทร์ โคกชู ส.อบต. หมู่ที่ ๓

๒. นางอริยา เหมาะะกลม ส.อบต.หมู่ที่ ๖

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเกียง กิตติพงศ์ธนกิจ	นายก อบต.	เกียง กิตติพงศ์ธนกิจ	
๒.	นายบุญนำ เมืองคลี	รองนายก อบต.	บุญนำ เมืองคลี	
๓.	นายบุญเสริม กำบัง	รองนายก อบต.	บุญเสริม กำบัง	
๔.	นางสาวสิริกพร ปริญจน์โชติ	เลขานุการนายก อบต.	สิริกพร ปริญจน์โชติ	
๕.	นายกฤษณะ โคมแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	กฤษณะ โคมแก้ว	
๖.	นางสาวกาญจน์ณภัทร ขาวสง่า	หัวหน้าสำนักปลัด	กาญจน์ณภัทร ขาวสง่า	
๗.	นางสาวพีรศิมล ถี่ถ้วน	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	พีรศิมล ถี่ถ้วน	
๘.	นางสาววลีรัตน์ คงสงค์	นิติกรชำนาญการ	วลีรัตน์ คงสงค์	
๙.	นางสาวอุทุมพร รัตนชู	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อุทุมพร รัตนชู	สพง.ปช.

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายประยูร กำบัง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจกให้แก่ผู้เข้าประชุมทุกท่านแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ให้ที่ประชุมตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓

ประธาน
นายก อบต.

เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ชี้แจงรายละเอียด ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันนี้จึงได้เสนอญัตติ ดังกล่าวนี้ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีหลักการและเหตุผลในการออกข้อบัญญัติ ดังนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติจึงตราข้อบัญญัตินี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) (๓) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ และนายอำเภอบางสะพาน จังตราข้อบัญญัติไว้ รายละเอียดข้อบัญญัติตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านมีจำนวนทั้งหมด ๒๒ ข้อ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งทุกท่านเป็นคณะกรรมการพิจารณาการยกร่างข้อบัญญัติดังกล่าวและมีการประชุมคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้วสองครั้งรวมทั้งได้มีการนำร่างข้อบัญญัติดังกล่าวปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ซึ่งผลการประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่มีผู้คัดค้านแต่อย่างใด ในวันนี้จึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ประธาน

สอบถามความคิดเห็นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรืออภิปรายในประเด็นใดหรือไม่อย่างไร ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบลการดำเนินการจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๓ ข้อ ๔๕ “ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ” ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้จะพิจารณาสามวาระรวดเดียว หรือไม่ ขอมติจากที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวและให้มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภา โดยให้ประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ที่ประชุม

ประธาน

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณมีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีการพิจารณาสามวาระ

	<p>รวดเดียว และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภา ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ สมาชิกท่านใดต้องการที่จะอภิปรายหรือมีข้อซักถามในประเด็นใดหรือไม่ อย่างไร ถ้าที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีข้อเสนอหรือมีข้อสงสัยที่จะอภิปรายเพิ่มเติมก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะเห็นชอบให้ผ่านวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการหรือไม่ ขอมติจากที่ประชุม</p>
<p>ที่ประชุม ประธาน</p>	<p>มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ผ่านในวาระที่ ๑ ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้น แปรญัตติ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภาโดยมีประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ หากสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมในขั้นตอนของการแปรญัตตินี้เรียนเชิญเสนอได้แต่ ถ้าหากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรืออภิปรายเพิ่มเติมก็ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๒ ขอมติจากที่ประชุม</p>
<p>ที่ประชุม ประธาน</p>	<p>มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ผ่านวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ซึ่งในขั้นตอนการลงมตินี้จะไม่มี การอภิปรายแต่อย่างใด จึงขอมติจากที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัตินี้ได้ตราเป็น ข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่ ขอมติจากที่ประชุม</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓</p>
<p>ประธาน</p>	<p><u>๔.๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณของสำนักงานปลัด</u></p>
<p>หัวหน้าสำนักปลัด</p>	<p>เรียนเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด</p>
	<p>ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการติดตั้งราวระเบียงสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กออกนอกบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงมีความจำเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานงบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งราวระเบียงสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลกำเนิดนพคุณ งบประมาณ ๖๗,๙๐๐ บาท คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม “เพื่อติดตั้งราวระเบียงสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำเนิดนพคุณ เลขที่ กน.๑๕/๒๕๖๓ เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๓๓ ลำดับที่ ๑๔๑ สำนักงานปลัด” ข้อความใหม่เป็น “เพื่อติดตั้งราวระเบียงสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ สูง ๒.๐๐ เมตร ยาวข้างละ ๕.๗๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำเนิดนพคุณ เลขที่ กน.๑๕/๒๕๖๓ เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๓๓ ลำดับที่ ๑๔๑ สำนักงานปลัด” จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา</p>

<p>ประธาน ที่ประชุม</p>	<p>สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ</p>
<p>ประธาน หัวหน้าสำนักปลัด</p>	<p>๔.๓ การขอโอนงบประมาณของสำนักงานปลัด เรียนเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด ด้วยสำนักงานปลัด มีความจำเป็นที่จะต้องขอโอนงบประมาณ จำนวน ๔ รายการดังนี้</p> <p>๑. การโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เนื่องด้วยเครื่องพิมพ์สำหรับใช้งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภักดีนครคุณได้ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการ ใหม่ โดยขอโอนจากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ งบประมาณที่ขอโอน ๗,๕๐๐ บาท นำมาตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) งบประมาณ ๗,๕๐๐ บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) <p>จากโรงงานผู้ผลิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๖๐๐ หรือ ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น

ประธาน ที่ประชุม ประธาน หัวหน้าสำนักปลัด	<p>- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ (สำนักงานปลัด) จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ เรียนเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงการขอโอนงบประมาณรายที่ ๒ รายการที่ ๒ ขอโอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าติดตั้งราวสแตนเลส ขอโอนงบประมาณจากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายโครงการ ประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ งบประมาณที่ขอโอน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไป ตั้งจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งราวระเบียงสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล กำเนิดนพคุณ งบประมาณหลังโอน ๙๗,๙๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งราว ระเบียงสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ สูง ๒.๐๐ เมตร ยาวข้างละ ๕.๗๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำเนิดนพคุณ เลขที่ กน.๑๕/๒๕๖๓ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๓๓ ลำดับที่ ๑๔๑ สำนักงานปลัด จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา</p>
ประธาน ที่ประชุม ประธาน หัวหน้าสำนักปลัด	<p>สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ เรียนเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงการขอโอนงบประมาณรายที่ ๓ รายการที่ ๓ ขอโอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าติดตั้งราวสแตนเลส เนื่องจากงบประมาณ ที่ขอโอนยังไม่เพียงพอจึงต้องขอโอนเพิ่มเติมจากจากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณที่ขอโอน ๒,๑๐๐ บาท เพื่อนำไปตั้งจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งราวระเบียงสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลกำเนิดนพคุณ งบประมาณหลังโอน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ติดตั้งราวระเบียงสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ สูง ๒.๐๐ เมตร ยาวข้างละ ๕.๗๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำเนิดนพคุณ เลขที่ กน.๑๕/๒๕๖๓ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๓๓ ลำดับที่ ๑๔๑ สำนักงานปลัด จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา</p>

<p>ประธาน ที่ประชุม ประธาน หัวหน้าสำนักปลัด</p>	<p>สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เห็นชอบ เรียนเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงการขอโอนงบประมาณรายที่ ๔ รายการที่ ๔ ขอโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องรับโทรสาร เนื่องด้วยเครื่องรับโทรสารของสำนักงานปลัดได้เกิดชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และเป็นเครื่องที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้วการซ่อมแซมจะไม่คุ้มค่าและราคา แพงกว่าการจัดซื้อใหม่ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงมีความจำเป็นต้องขอ โอนงบประมาณเพื่อนำมาจัดซื้อเครื่องโทรสารดังกล่าว โดยขอโอนงบประมาณจาก แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว งบประมาณงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการท่องเที่ยวบางสะพานตำนาน เมืองทอง งบประมาณที่ขอโอน ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อนำมาตั้งจ่ายรายการใหม่ใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรสาร งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งตาม ราคาท้องตลาด เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานปลัด ขอให้ที่ประชุมได้ พิจารณา</p>
<p>ประธาน ที่ประชุม</p>	<p>สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เห็นชอบ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕</p>	<p>เรื่องเสนอเพื่อทราบ - ไม่มี</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๖</p>	<p>เรื่องอื่นๆ ๖.๑ การชี้แจงแผนงานและโครงการของสำนักงานพลังงานจังหวัด</p>
<p>ประธาน</p>	<p>เรียนเชิญคุณอุทุมพร รัตนชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ชี้แจงรายละเอียด</p>
<p>คุณอุทุมพร</p>	<p>ตามที่สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล กำเนิดนพคุณได้ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบ วงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กลุ่ม อปท. บริหารจัดการพลังงานที่ดีและได้มีการส่งแผนพลังงานตามศักยภาพของชุมชน เพื่อเป็น แนวทางการพัฒนาด้านพลังงานของชุมชน และในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะมีการ ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสำหรับ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็น งบอุดหนุนจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยทางสำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณดำเนินการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม กับบริบทของชุมชน สำหรับเทคโนโลยีที่จะช่วยประหยัดพลังที่ทางสำนักงานพลังงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะขอเสนอ ได้แก่</p>

- ๑.) เตามหาเศรษฐีซึ่งเป็นเตาอั้งโล่ที่ช่วยประหยัดพลังงานมากกว่าเตาอั้งโล่ตามท้องตลาด เหมาะสำหรับครัวเรือนที่ใช้ถ่านและเคยใช้เตาอั้งโล่อยู่แล้ว
- ๒.) ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับตากอาหารซึ่งจะช่วยป้องกันฝุ่นและแมลงรบกวน เหมาะสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการแปรรูปอาหาร เช่น ผลไม้และเนื้อสัตว์
- ๓.) เตาชีวมวล เป็นเตาที่ใช้พลังงานจากเศษไม้กิ่งไม้ เหมาะสำหรับการต้มหรือการทอดที่ใช้กระทะหรือหม้อขนาดใหญ่
- ๔.) เตาเผาถ่านขนาด ๒๐๐ ลิตร ผลิตจากถังน้ำมัน ๒๐๐ ลิตร มีสองแบบคือแบบแนวตั้งสามารถเคลื่อนย้ายได้และแบบแนวนอนเคลื่อนย้ายไม่ได้ เตานี้จะนอกจากผลิตถ่านแล้วยังมีผลพลอยได้เป็นน้ำส้มควันไม้ ซึ่งนำไปใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชได้
- ๕.) บ่อหมักก๊าซชีวภาพ เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์หรือมีน้ำทิ้งจากการผลิตยางแผ่น ก๊าซที่ได้จากบ่อหมักจะนำไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงในการหุงต้ม
- ๖.) เตาย่างไร้ประสิทธิภาพสูง เป็นเตาย่างไร้ควัน เหมาะสำหรับวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ที่ประกอบอาชีพย่างอาหาร เช่น ไก่ย่าง เตาย่างนี้จะสูญเสียความร้อนน้อยและสามารถประหยัดถ่านได้จากเตาปกติถึง ๘๓%
- ๗.) หลอดไฟ LED จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง ๗๐% มีอายุการใช้งานนานกว่า ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นตัวอย่างของการส่งเสริมเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงาน ก็ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณได้พิจารณาเลือกสรรให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และแจ้งข้อมูลให้สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทราบ ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำหรับเรื่องที่สำนักงานพลังงานจังหวัดจะขอแจ้งอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องแผนพลังงาน ๕ ด้าน ซึ่งได้มีการร่วมกันจัดทำแผนฯในคราวที่ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ซึ่งมีโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ๑.) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้งานระบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑.๑x ๑.๕ เมตร
 - ๒.) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตและใช้งานเตาเผาถ่าน ๒๐๐ ลิตร
 - ๓.) โครงการอบรมให้ความรู้สร้างค่านิยม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปลูกจิตสำนึกการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
 - ๔.) โครงการอบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงานกิจกรรมด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
 - ๕.) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนการใช้งานของระบบโซลาร์เซลล์ไฟถนน
 - ๖.) โครงการส่งเสริมและบูรณาการกิจกรรมด้านพลังงาน รณรงค์การใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ อส.พน. ประชาชนผู้ที่สนใจ ชุมชนและสถานศึกษา
- สำหรับโครงการทั้งหมดตามแผนพลังงาน ๕ ด้าน ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะขอบรรจุแผนดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณด้วย

ประธาน	ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มาชี้แจงโครงการให้ที่ประชุมได้ทราบ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเจ้าหน้าที่หรือมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอย่างไรบ้าง
ส.อบต.สุรศักดิ์	ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนเมืองจึงขอเสนอหลอดไฟ LED และขอเสนอให้ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดได้ศึกษาค้นคว้านวัตกรรมเตาเผาขยะซึ่งใช้เผาขยะในครัวเรือนได้
ส.อบต.ทรงศรี	หมู่ที่ ๒ ขอเสนอเตาเผาถ่าน ๒๐๐ ลิตร ตามหาเศรษฐกิจ และตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
รองบุญเสริม	ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ และ หมู่ที่ ๘ มีกลุ่มที่ผลิตถ่านจึงเสนอเตาเผาถ่านขนาด ๒๐๐ ลิตร
ส.อบต.ชินกฤต	เสนอการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไฟถนนสายโรม่ออนทอง-หมู่ที่ ๘ บ้านดอนสง่า ซึ่งบริเวณดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง
คุณอุทุมพร	การติดตั้งโซลาร์เซลล์ไฟถนนในทางสาธารณะไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานได้ ประกอบกับไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรงการส่งเสริมเทคโนโลยีจึงขอส่งเสริมให้กับครัวเรือนซึ่งมีผู้ดูแลรับผิดชอบวัตถุประสงค์ที่ทางสำนักงานพลังงานจะมอบให้สำหรับการจัดทำเตาเผาขยะทางกรมพลังงานเคยจัดทำแล้วแต่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะส่งเสริมให้มีการใช้ได้ เนื่องจากการเผาต้องใช้ความร้อนสูงและจะต้องการคัดแยกขยะก่อนเผา จากการทดลองใช้ได้ประสบปัญหาและยังไม่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถใช้งานได้จริง จึงยังไม่มีแผนเผยแพร่หรือส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ท่านสมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะในประเด็นใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อสงสัย สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณที่ได้ให้โอกาสมาชี้แจงโครงการและแผนพลังงาน ๕ ด้าน ในวันนี้
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธาน	<u>๖.๒ การจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓</u>
นายก อบต.	เรียนเชิญ นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดด้วยในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้เป็นวันเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้นในศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยจะเริ่มตั้งแต่วัดนาฝักขวง วัดถ้ำเขาน้อย สำนักสงฆ์เขาจันทร์ วัดดอนสง่า ที่พักสงฆ์เขาวงศ์สง่างาม สำนักสงฆ์ทุ่งไทรทอง วัดเขาเกะจิ และสำนักสงฆ์ห้วยทรายขาว จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธาน	สมาชิกสภา อบต.และที่ประชุมท่านใด มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือในประเด็นใดอีกหรือไม่ อย่างไร
ส.อบต.สุรศักดิ์	ขอเสนอปัญหาการปรับปรุงถนนบริเวณข้างโรงพยาบาลบางสะพานซึ่งมีผลกระทบกับท่อประปาของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ซึ่งถ้าหากมีการปรับปรุงก่อสร้างถนนอาจจะต้องมีการย้ายท่อประปามูลบ้าน ซึ่งทางหมู่บ้านไม่มีงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว จึงขอเสนอให้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส.อบต.ชินกฤต

แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนสายเขาน้อย-ไทรคู้ บริเวณตั้งแต่โรงโม่ขนทอง-หุมที่ ๘ บ้านดอนสง่า ซึ่งบริเวณดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะจึงทำให้เกิดอาชญากรรมบ่อย จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตพคุณทำการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมเพิ่มสายพาดทับและติดตั้งโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะบริเวณดังกล่าว

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

ที่ประชุมมีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือในประเด็นใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.

(ลงชื่อ) จรรยา เฉลิมเกียรติ
(นางจรรยา เฉลิมเกียรติ)
เลขานุการสภา อบต.

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ประยูร กำบัง
(นายประยูร กำบัง)
ประธานสภา อบต.กำเนินตพคุณ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตพคุณ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตพคุณเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) เสรี โคกชู
(นายเสรี โคกชู)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สุพจน์ จันทเสน
(นายสุพจน์ จันทเสน)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สันธุ์ กำบัง
(นายสันธุ์ กำบัง)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตพคุณ ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตพคุณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ประยูร กำบัง
(นายประยูร กำบัง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตพคุณ